

THẨM ĐỊNH XÃ ĐẠT CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)

được nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình

quân đầu người của xã Phong Châu đạt 68,38 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,48%; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Thu nhập

bình quân đầu người của xã Đông Hoàng năm 2023 đạt 68,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,45%.

Trên cơ sở báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại hai xã, các thành viên trong đoàn thẩm định đã phân tích kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã NTM nâng

cao, chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế cần tiếp tục phải khắc phục theo từng tiêu chí ngành, đơn vị minh phụ trách.

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất hai xã Phong Châu, Đông Hoàng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng

cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời yêu cầu hai xã tiếp tục duy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí nhằm hướng đến xã NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện nắm chắc các bước quy trình về việc lấy ý kiến cử tri, bảo đảm tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao nhất.

\* Chiều ngày 22/3, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Tại hội nghị, 100 thành viên thuộc 21 tổ lấy ý kiến cử tri của 3 xã: Quỳnh Bảo, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá được truyền đạt một số nội dung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; hướng dẫn cụ thể về thời gian, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cử tri; cách phát phiếu, ghi phiếu, hướng dẫn cử tri ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu, cách kiểm phiếu... theo đúng quy định.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các tổ lấy ý kiến cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc theo chỉ đạo của tỉnh, huyện, bảo đảm việc lấy ý kiến công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, đạt kết quả cao.

VŨ THƯ ĐỐI THOẠI...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo huyện Vũ Thư và đại diện doanh nghiệp trao quà cho thanh niên yếu thế nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Với tinh thần đối thoại cởi mở, thẳng thắn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp trả lời, giải thích, tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thông qua đối thoại giúp lãnh đạo huyện nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng các cơ chế phát triển thanh niên hợp lý, tạo sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao tặng biển công trình "Thấp sáng đường quê" cho Huyện đoàn Vũ Thư; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các doanh nghiệp đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thanh niên yếu thế nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành giáo dục với một số đơn vị



Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều ngày 22/3, Công đoàn ngành giáo dục tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo, liên đoàn lao động các huyện, thành phố giai đoạn 2023 - 2028.

Theo đó, Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phối hợp các nội dung như: Soạn thảo và ban hành các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; tham mưu về cơ chế, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động; chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt

động của cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động...

Công đoàn ngành giáo dục và liên đoàn lao động các huyện, thành phố sẽ phối hợp một số nội dung: chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác tổ chức kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn

ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo, liên đoàn lao động các huyện, thành phố nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

THU HOAI

Trước ngày 31/3/2024, người nộp thuế phải nộp giấy đề nghị giảm tiền thuế đất năm 2023

Ngày 3/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuế đất của năm 2023. Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Người thuê đất được giảm 30% tiền thuế đất phải nộp (phát sinh từ) của năm 2023; không thực hiện giảm trên số tiền thuế đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Để được hưởng kịp thời chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, trước ngày 31/3/2024, người nộp thuế phải nộp giấy đề nghị giảm tiền thuế đất năm 2023 cho cơ quan thuế hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp hiện đối với trường hợp thuê đất trong khu công nghiệp. Nếu quá thời hạn trên, người nộp thuế sẽ không được giảm tiền thuế đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Khẩn trương thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Triển khai thực hiện Công điện số 1284/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh đã ban hành công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện theo quy định trên.

Để chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác thu ngân sách năm 2024, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, ngày 16/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU, trong đó yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

MINH HƯƠNG

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm đều tăng mạnh

Mặc dù thị trường thế giới vẫn còn nhiều khó khăn song các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã kịp thích ứng; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa toàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm đều tăng mạnh.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 388,7 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường xuất khẩu chủ lực gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước EU và các nước ASEAN. Những ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu cao như may mặc với 205 triệu USD, da giày 43,8 triệu USD, xơ sợi 24,2 triệu USD, dệt kim bông 14,5 triệu USD, linh kiện, phụ tùng ô tô 37,5 triệu USD... Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 332,6 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu sản xuất cho các ngành dệt may, da giày, cơ khí chế tạo, xăng dầu. Tình hình xuất nhập khẩu đang có tín hiệu tích cực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tận dụng cơ hội, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bứt phá tăng trưởng doanh thu trong những tháng đầu năm.

KHÁC ĐUAN

THÁI THỤY Năm 2024 thực hiện 22 dự án

Năm 2023, huyện Thái Thụy thực hiện 23 dự án đầu tư, tổng diện tích đất thu hồi 423.472,6m<sup>2</sup>, kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 94,5 tỷ đồng; công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Năm 2024, huyện thực hiện 22 dự án, tổng diện tích đất thu hồi hơn 470ha, trong đó có các dự án trọng điểm như dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình, dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Thái Bình, các dự án nhà ở thương mại...

Để công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, thành công, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân có diện tích đất thu hồi; thông tin đầy đủ về dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương đã kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, huyện tăng cường công tác kiểm tra, huy động sự giám sát của cộng đồng nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,73%

Theo kết quả rà soát năm 2023, huyện Thái Thụy có 88.778 hộ với 282.842 nhân khẩu, trong đó có 1.712 hộ nghèo (chiếm 1,93%). Năm 2024, tổng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện được phân bổ 10.061 triệu đồng; huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,73%. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện thực hiện các chính sách hỗ trợ cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội...; triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình kinh doanh; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình... Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", hỗ trợ hộ nghèo theo khả năng và nhu cầu của từng hộ.

NGUYỄN THẨM

Thái Bình có 1 dự án đạt giải tư tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 - 2024



Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng các dự án.

Chiều ngày 22/3, tại lễ bế mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 - 2024, Thái Bình có 1 dự án đạt giải tư và được nhận giấy khen của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC). Đó là dự án "Thiết bị tái chế bóng phế thải" thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí của em Trịnh Phan Cẩm Tú và em Ngô Huy Hoàng, học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, 149 dự án tham dự cuộc thi năm nay đều được đầu tư nghiêm túc, có chất lượng cao, xứng đáng là những dự án tiêu biểu của các đơn vị. Trong đó, nhiều dự án đã tập trung nêu ý tưởng giải quyết những vấn đề thiết thực đặt ra từ cuộc sống. Nổi bật là các dự án về y sinh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, cơ khí, kỹ thuật, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

DẠNG ANH

HỘI DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUỲNH PHỤ Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chiều ngày 22/3, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ được thành lập trên cơ sở Chi hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ. Đến nay, Hội có 39 hội viên, trong đó nhiều hội viên là chủ các doanh nghiệp. Quá trình thành lập, Hội có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ hội viên ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước đưa doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Tính đến tháng 12/2023, tổng doanh thu từ các doanh nghiệp hội viên trong Hội đạt 385,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 21 tỷ đồng, tạo việc làm cho 450 lao động. Cùng với thi đua phát triển kinh tế, các thành viên trong Hội tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội: tặng quà tết, hỗ trợ xây nhà cho hội viên... với tổng số tiền 370 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ đoàn kết, xây dựng hội vững mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

NGUYỄN CƯỜNG

SONG AN Gần 400 trẻ em được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Sáng ngày 22/3, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Vũ Thư và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà cho trẻ em trên địa bàn xã Song An (Vũ Thư).

Gần 400 em nhỏ được các bác sĩ trẻ Bệnh viện Nhi Thái Bình khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh như: rửa tay đúng cách, vệ sinh răng miệng và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Qua thăm khám, đã phát hiện một số trẻ đang mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, từ đó cấp thuốc miễn phí theo từng bệnh và hướng dẫn phụ huynh các điều trị tại nhà. Số ít trẻ mắc các bệnh nặng hơn được tư vấn đến cơ sở y tế đúng chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời. Các em tham gia chương trình cũng được nhận quà từ ban tổ chức.

Cùng trong chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 42 suất quà, học bổng cho các thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Song An và xã Phúc Thành (Vũ Thư). Đây là một trong những hoạt động trong tháng thanh niên của tuổi trẻ các đơn vị, địa phương. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cổ vũ tinh thần sống đẹp, hướng đến các hoạt động vì an sinh xã hội của thanh niên.

PHƯƠNG CHI

KIẾN XƯƠNG 20 sản phẩm được công nhận OCOP

Những năm qua, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp phát triển sản phẩm OCOP. Kết quả đến nay, toàn huyện có 20 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 16 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Năm 2024, Kiến Xương có 6 sản phẩm đăng ký thực hiện sản phẩm OCOP, đó là gạo hữu cơ Bình Định, gạo rươi Hồng Tiến, lụa dũi Nam Cao, khoai lang làng Niềm, bánh gai bà Nguyệt, bột rau má thủy canh. Để việc phát triển và nâng hạng sản phẩm OCOP ngày càng thiết thực, hiệu quả, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm một cách thực chất, công khai, minh bạch, đi sâu vào nâng cao chất lượng, không chạy theo thành tích số lượng sản phẩm. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các hộ sản xuất theo đúng quy trình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

THU THỤY

Ký kết quy chế phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Chiều ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tọa đàm và ký kết quy chế phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc.

Đại diện 38 tổ chức ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn huyện đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về nhận diện tội phạm, cách phòng ngừa từ xa, cách bố trí các phương tiện hỗ trợ; thảo luận các kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra khi có đối tượng trộm, cướp tài sản tại các quầy giao dịch của ngân hàng, tội phạm cướp tại cây ATM và cướp xe vận chuyển tiền... Các đơn vị cũng được tìm hiểu và thực hành ứng dụng một số giải pháp, thiết bị công nghệ hỗ trợ bảo vệ, định vị, theo dõi... chuyên dụng kết nối với các cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống của các cán bộ, nhân viên các tổ chức ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trong công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp tài sản. Đồng thời, công đồng xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với cơ quan công an trong công tác phòng, chống, ứng phó với những tình huống cụ thể để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và hoạt động của các đơn vị.

TRỊNH CƯỜNG